



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเทียบโอนประสบการณ์

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่อการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเทียบโอนประสบการณ์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเทียบโอนประสบการณ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ไว้ดังนี้

1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในสถานศึกษาอยู่ในขณะศึกษา จะขอเทียบโอนประสบการณ์ในวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้ ดังเงื่อนไขต่อไปนี้

1.1 รายวิชา 1005803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวน 3 หน่วยกิต ผู้ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาในภาคเรียนนั้นต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคเรียน โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนจริงไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมงต่อภาคเรียน และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนจากคณะผู้ประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยผลการประเมินไม่ต่ำกว่า P จึงจะถือว่าผ่าน และขณะที่ขอเทียบโอนประสบการณ์จะต้องปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา

1.2 รายวิชา 1005804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จำนวน 3 หน่วยกิต ผู้ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาในภาคเรียนนั้นต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนจริงไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนจากคณะผู้ประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยผลการประเมินไม่ต่ำกว่า P จึงจะถือว่าผ่าน และขณะที่ขอเทียบโอนประสบการณ์จะต้องปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา

2. นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนประสบการณ์ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผ่านการประเมินจากกรรมการประเมินประสบการณ์เพื่อเทียบโอนผลการเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หากผลการประเมินได้ไม่ต่ำกว่า B จึงจะได้รับอนุมัติให้โอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเรียนเป็น PD หรือ P

3. นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มีผลใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์